

รายชื่อกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557

วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 -15.00 น.

ลำดับที่	สาขาวิชา/วิชาเอก	ชื่อ-สกุล	ห้องสอบ
1	การจัดการ (ชุดที่ 1)	นางสาวปิ่นฤดี หนูบุตร นางสาวเดชิตา สุทธิรักษ์	ห้องประชุมบุษบา ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ
2	การจัดการ (ชุดที่ 2)	นางมนทิรา สังข์ทอง นายอชิรวิทย์ บัวขาว	ห้องประชุมบุษบา ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ
3	การจัดการโรงแรม	นางสาวเพียงพิศ ศรีประเสริฐ นางสาวบุษลิน บัวทิพย์ นาย ส.ศิริชัย นาคอุดม	ห้องประชุม KM ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ
4	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ชุดที่ 1)	นายวิสูตร เพชรรัตน์ นางสาวอุทุมพร ศรีโยม นางสาวศิวพร ทาวรวงศา	ห้องประชุมบุษบา ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ
5	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ชุดที่ 2)	นางเพียงใจ คงพันธ์ นางสาวภัทราวรรณ วังบุญคง	ห้องประชุมบุษบา ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ
6	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีโยธา	นายสุภาพ บุญเรือง นายปิติ จันทรุไทย นายสุวัฒน์ นิกม	2421
7	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต	นายพงศ์เทพ วีระพงศ์ นายอดิศร ไกรนรา นางสาวปสุตา สังข์ศรี	2212
8	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องกล	นายมนตรี เรืองประดับ นายวิทยา วงษ์กลาง นายปริญญา หม่อมพิบูลย์	2311

ลำดับที่	สาขาวิชา/วิชาเอก	ชื่อ-สกุล	ห้องสอบ
9	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม	นางสาวอัญชลี พริ้มพราย นายอัครายุทธ มาสแก้ว นางสาวไยฟ้า ตระกูลสันติ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 1816
10	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ฯ	นายฉัตรชัย แก้วดี นายชัชวาลย์ รัตนพันธ์	ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ 2511
11	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี	นางสาวศศิธร อิศโร นายธรรมกรณ์ สุกใส นางสาวรณานันต์ อารีย์พงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 1816
12	นิติศาสตร์ (ชุดที่ 1)	นางสาวณิชา ยิงนคร นายภูมิชัย สุวรรณดี นายโชติวัต ชนะกวงญจน์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 321
13	นิติศาสตร์ (ชุดที่ 2)	นายธนวัฒน์ บุรีรัตน์ นายชุมทาง จินดาโชติ นางสาวญาตรี สมล้ำ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 321
14	การพัฒนาชุมชน	นางสาวเขมณัญญา อินทรสุวรรณ นางสาวศรีสุดา ไชยวิจารณ์ นางสาวเมธิรา ไกรนที	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 331
15	รัฐประศาสนศาสตร์ (ชุดที่ 1)	นายสุนา ผาด่านแก้ว นางสาวธาริณี จรียาบุยกต์เลิศ นางสาวเบญจพร จันทรโคตร	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ อาคาร 3
16	รัฐประศาสนศาสตร์ (ชุดที่ 2)	นางสาววิมล รอดเจริญ นางสาวกัญจน์จี บรรจง นางสาวกนกภักดิ์ สวัสดิวงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ห้องประชุม รัฐประศาสนศาสตร์ อาคาร 3

ลำดับที่	สาขาวิชา/วิชาเอก	ชื่อ-สกุล	ห้องสอบ
17	การปกครองท้องถิ่น	นายพีระพงศ์ สุจริตพันธ์ นายกฤตกร ทองนอก นายสุรินทร์ ทองทศ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
18	สาธารณสุขศาสตร์	นางวิณา ชาติประเสริฐ นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมิ์ นางสาวหทัยรัตน์ ตัลยารักษ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

